
เรื่องเสร็จที่ ๕๓๖/๒๕๒๒ 

(ถอนเร่ือง) 
 

เรื่อง 

ขอถอนเรื่องหารือเกีย่วกบัการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ ์

   

 
 

ที่ กส. ๑๑๐๙/๑๗๑๑๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  

๑๔ ธนัวาคม ๒๕๒๒ 

 

เร่ือง  ขอถอนเร่ืองหารือเกี่ยวกบัการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 

เรียน  เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อ้างถึง  หนังสอืกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กส. ๑๑๐๙/๑๖๓๙๐  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ 

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเหน็ว่า การที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ ากัด ได้น าเงินของสหกรณ์ไปซื้อ
ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนต่างๆ ชอบด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่ 
ความละเอยีดแจ้งอยูแล้วนั้น 

เนื่องจากการหารือดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบคณะกรรมกากฤษฎีกาว่าด้วยการ
รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๙ (๒) กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ใคร่ขอถอนเร่ืองดังกล่าวคืน 

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

 

(นายประวัติ  จาติกวนิช) 
รองอธบิดี รักษาราชการ 
อธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกจิ 
โทร. ๒๘๒๕๘๕๐ 



 
         
             2.16.764.1.4.100.21.1.1.1
             1.0
             1695570553
             เรื่องเสร็จที่_๕๓๖-๒๕๒๒
             2023-09-24T15:49:13+00:00
        
         
             
                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                 
                     2CAS
                
            
             
                 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 
                     บุคคลที่เกี่ยวข้อง
                
            
        
         
             เรื่องเสร็จที่ ๕๓๒๐/ไ๒๕๒๒

เรื่อง

ขอถอนเรื่องหารือเกี่ยวกับการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์

find. ๑๑๐๕/๑๕๑๑๒                                                 กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๒

เรื่อง ขอถอนเรื่องหารือเกี่ยวกับการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กส. ๑๑๐๕/๑อ๓๓๕๐
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นว่า การที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด ได้นํ
             าเงินของสหกรณ์ไปซื้อ
ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนต่างๆ ชอบด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือไม่
ความละเอียดแจ้งอยูแล้วนั้น

เนื่องจากการหารือดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบคณะกรรมกากฤษฎีกาว่าด้วยการ
รับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการร่างกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓ (le) กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ใคร่ขอถอนเรืองดังกล่าวคืน
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายประวัติ จาติกวนิช)
รองอธิบดี รักษาราชการ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ

โทร. ๒๕๒๕๕๕๐
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